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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559  

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่มาประชุม 
 

1. นายวรโชติ   สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาฯ 
3. นายช านาญ   มีวันเนือง ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1  อ.เมือง 
4. นางสาวอภิรดี   พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2  อ.เมือง 
5. นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 6 อ.เมือง 
6. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.หล่มสัก 
7. นายกษพงษ์ ชวาลสันตต ิ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.หล่มสัก 
8. นางฐิตินันท์  พ้ัวช่วย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 4 อ.หล่มสัก 
9. นางสาวจิราพร  เทืองน้อย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 5 อ.หล่มสัก 
10. นายสานิตย์  โตไกรลักษณ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.หนองไผ่ 
11. นางนิภา   เจนจบธรรม ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.หนองไผ่ 
12. นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.หนองไผ่ 
13. นายสมพงษ์ มาลากรณ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 4 อ.หนองไผ่ 
14. นายดิลก   ประทุมทอง ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1  อ.วิเชียรบุร ี
15. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2  อ.วิเชียรบุร ี
16. นายเกรียงศักดิ์   พิชิตกวิน ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3  อ.วิเชียรบุร ี
17. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 4  อ.วิเชียรบุร ี
18. นายพงษ์พันธ์   วิภาจักษณกุล ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.ชนแดน 
19. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.บึงสามพัน 
20. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.หล่มเก่า 
21. นางกิมกี   ปลั่งศรีทรัพย์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.หล่มเก่า 
22. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์  รักหาญ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1  อ.เขาค้อ 
23. นายสมคิด รินนาศักดิ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.วังโป่ง 

รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่มาประชุม 
 

1. นายจ าเริญ สุวรรณี ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.ศรีเทพ ลาป่วย 
2. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.เมือง ลากิจ 
3. นายวินัย พรพฤติพันธุ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 4 อ.เมือง ลากิจ 
4. นายณัฐวุฒิ พ้ัวช่วย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.หล่มสัก ลากิจ 
5. นายประภาส รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.บึงสามพัน ลากิจ 
6. นายอบ แสงนก ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.น้ าหนาว ลากิจ 

 

/รายชื่อฝ่ายบริหาร... 
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   รายช่ือฝ่ายบริหารที่เข้าประชุม 
 

1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายเอนก นาควิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายคณีธิป บุณยเกตุ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นางสายชล สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
10. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ /เลขานุการสภาฯ 
11. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผู้อ านวยการกองคลัง 
12. นายส ารวย เจอะแก่นหอม ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 
14. นางชุติมา  ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางกมลวรรณ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
16. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17. นางวิไลพร   ชะนะภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
18. นางน้ าผึ้ง   แสงพลโรจน์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19. นางศิริพร  นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
21. นางรัตนา ศรีวรอรรถานน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและพัฒนารายได้ 
22. นางอมรรัตน์ ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
23. นางสมคิด แก้วนิมิตร หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
24. นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
25. นายชนะ จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
26. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
27. นายอรรณพ พรหมเศรณี หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
28. นางอุทัย สุวรรณ์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน 
29. นางสาววัชร ี อังศุเกษตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
30. นายดนัยฤทธิ์ พิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
31. นางสาวสมถวิล   อรรถพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
32. นายอาทิตย์ ทวีสวย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
33. นางสุจิตรา   เอ้ือนยศ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
34. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
35. นางบุญสิตา ค ามา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
36. นางอรวรรณ งามนิล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
/ 37.นางนงเยาว์... 
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37. นางนงเยาว์   ฉวีแปลง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
38. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
39. นางสาวมลิวัลย์   ใจทัศน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
รายช่ือส่วนราชการประจ าจังหวัด/องค์กรอิสระ/องค์กรเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น /ผู้น าทอ้งถิ่น / สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวปาริตา หงส์กระจ่าง ผู้สื่อข่าวอิสระ 
2. นายจตุรงค์  จตุปาริสุทธิ์ บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จ ากัด 
3. น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 ส านักงานพัฒนาภาค5 
4. นายประธาน จันละมุด ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเพชรบูรณ์  
5. นายก าแหง กลิ่นเทศ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หลักเมือง 
6. นายศุภเดช ค าพุฒ นายกสมาคมสมาพันธ์ฯ 
7. นางสาวเพ็ญพรรณ จันอิฐิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพ็ชร 
8. นางสาวนิตยา เครือพานิชย์วงศ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์ 
9. นายสมชาย ค าพุฒ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ชาวไทย 
10. นายประวิทย์ ยอดยา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มวลชน 
11. นางสาวบุษยมาศ สิงคชาติ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย 
12. นายเดชาวิต สอาดสิทธิ์ PVT ออนไลน์ 
13. นางสาวมนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวชัดประเด็นจริง 
14. นางสาวจิรัชญา สอาดสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกรัฐ 
15. ร.ต.อ.หญิงกัญญาภัทร ภัทท์ถิรภูวดล รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
16. ร.ต.ท.วโิรจน ์ ทองวัน รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
17. ร.ต.ท.อนุสรณ์ กันตุ่ม รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ครั้งที ่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2559  
วันศุกร์ที่  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
        ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

           - ไม่ม ี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

  3.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                           เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระท่ีหนึ่ง  
                           (ข้ันรับหลักการ) 
  3.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 
 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

    /ร่างรายงาน... 
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รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที ่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2559  

วันศุกร์ ที่  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

    
เริ่มประชุมเวลา   10.๐๐ น. 
 

  

เลขานุการสภา ฯ 
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์) 

      ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                  
มาลงชื่อเข้าประชุมจ านวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน
เชิญท่านวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  และเชิญท่านพิมพ์พร                       
พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาคนที่ 1 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธาน
ที่ประชุม เชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม เชิญครับ 

   
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร) 

      เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ , สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ , ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  , เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ , รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์  , ผู้ อ านวยกองทุกกอง  
ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 สภามีมติไม่ยืนยันและ
เห็นชอบด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ ไม่เห็นชอบกับ                
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์                  
25 เสียง ท าให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับเดิม ตกไป และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ใหม่ ต่อประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2559   
     ดังนั้นเพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถู กต้ องตามระเบี ยบฯ  ประกอบกับขณ ะนี้ ใกล้ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงได้บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมสภาฯ และก าหนดนัดประชุมสภาฯ ในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สภาแห่งนี้จะได้ท าหน้าที่ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างแท้จริง   
 

/บัดนี้ ได้... 
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     บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่  3 ประจ าปี              
พ.ศ.2559 ณ บัดนี้  

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
   

ประธานที่ประชุม       ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่
ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ กรณีการเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 หลัง
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 จะต้องขออนุมัติขยายเวลาต่อสภาหรือไม่ 
นั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้หารือจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วจังหวัดให้
ความเห็ นว่าร่างข้อบัญญั ติฯ  ได้น าเสนอสภาฯ เมื่ อวันที่  21 
กรกฎาคม 2559 และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ส่งกลับให้สภาฯ ทบทวนจึงถือว่าเป็นการเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดจึงไม่ต้องขยายเวลา
ต่อสภาฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
                                      ไม่มี 
     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
ข้อ 3.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
เกี่ยวข้อง ครับ 

   
เลขานุการสภาฯ        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554                
ข้อ 45 วรรคสาม ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง               
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 47 
ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์                
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติต่อคณะกรรมการแปรญั ตติด้วย                 
เชิญประธานที่ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

/ประธาน... 
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ประธานที่ประชุม       ขอบคุณเลขานุการสภาฯ นะครับ ที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับสมาชิกสภาฯ และที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ ซึ่งการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในวันนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติครับ 

   
นายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

      กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
     บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
     1. สถานการณ์คลัง  
     1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ณ วันที่  30 กันยายน พ .ศ . 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ ์มีสถานะการเงินดังนี ้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 489,549,688.85 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม 384,593,588.33 บาท 
     1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  83,546,818.81 บาท 
     1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 182 โครงการรวม 140,921,518.49 บาท 
     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 23 
โครงการ รวม 94,413,300 บาท  
     1.2 เงินกู้คงค้าง 444,908,577.51 บาท 
     2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 653,138,866.43  บาท ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร 33,114,848.40 บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 1,339,907 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,159,863.48 บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,263,250 บาท 
     หมวดรายได้จากทุน 181,025 บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร 555,626,200.55 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 55,453,772 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
188,458,857.32 บาท 

/(3)รายจ่าย... 
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     (3) รายจ่ายจริงจ านวน 581,410,725.46 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง 59,956,939.12 บาท 
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 
89,310,015.82 บาท 
     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 148,287,896.31 บาท 
     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 204,129,677 บาท  
     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 48,880 บาท 
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 79,677,317.21 บาท 
     (4 ) รายจ่ ายที่ จ่ ายจาก เงิน อุดหนุ นที่ รั ฐบ าล ให้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 160,343,717.32 บาท 
     (5 ) มีการจ่ ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่ 
14,332,000 บาท 

     2.1 รายรับปีงบประมาณ 2560  ประมาณการไว้ทั้งสิ้น   
659,262,800.-  บาท แยกเป็น 
     1. รายได้จัดเก็บเอง รวมจ านวน 40,590,000 บาท 
     แยกเป็น  
     หมวดภาษีอากร  จ านวน  33,800,000 บาท  
     หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน  
1,140,000 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 3,650,000 บาท  
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,700,000 บาท  
     หมวดรายได้จากทุน จ านวน 300,000 บาท  
     2. รายได้ที่ รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  อปท. รวมจ านวน 
405,000,000 บาท  
     หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 405,000,000 บาท  
     3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  รวมจ านวน 213,672,800 
บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 213,672,800 บาท 
     2.2 รายจ่ายจากงบประมาณปี 2560 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น  
659,261,658 บาท แยกเป็น 
     งบกลาง จ านวน 99,730,389 บาท 
     งบบุคลากร  จ านวน 122,764,449 บาท 
     งบด าเนินการ จ านวน  288,213,060 บาท 
     งบลงทุน  จ านวน 88,733,760 บาท 
     งบรายจ่ายอ่ืน ๆ จ านวน 80,000 บาท  
     งบเงินอุดหนุน จ านวน 59,740,000 บาท 
 

/3.ตามประกาศ... 
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3.ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544  เรื่อง การจ าแนกรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ก าหนดไว้ว่าการจ่ายเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืน
ใดนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้     
     ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 มีรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร รวมทั้งสิ้น   
139,813,361 บาท แยกเป็น 
     1. เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ จ านวน 93,818,100 บาท 
     2. เงินค่าจ้าง จ านวน 28,879,149 บาท 
     3. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ านวน 17,116,112 บาท 
     คิดเป็นร้อยละ  31.38  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2560  เป็นรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท 
     4. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     ในป ีงบประมาณ  พ .ศ .2560 ได ้ตั ้งจ ่ายรายจ ่ายงบกลาง  
ป ระ เภ ท ค ่าช า ร ะห นี ้เ ง ิน กู ้แ ล ะ ดอกเบี้ ย  จ าน วน เงินทั้ งสิ้ น 
59,241,200 บาท มีรายการดังนี้ 
     1. ช าระหนี้เงินกู้กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กสอ.) ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2216 บ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 –  
บ้านห้วยกะโป๊ะ หมู่ที่ 6 (เข้าแหล่งท่องเที่ยวเลยดั้น) ต าบลหลักด่าน 
อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ก าหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ช าระเป็น 
ปทีี่ 2  งวดที่ 2  เป็นเงิน  1,178,400.- บาท 
     2. ช าระหนี้ เงินกู้ ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์  ส าหรับ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและป้องกันสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ก าหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี  ช าระ
เป็นปีที่ 7  งวดที่ 7  เป็นเงิน  26,000,000.- บาท 
     3. ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานธุรกิจ
พิจิตร ส าหรับโครงการเสริมสร้างพ้ืนที่ทางบวกต้านยาเสพติดส าหรับ
ชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ตามวัยของเด็กและส่งเสริมสุขภาพของเด็กส าหรับ
ชมุชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 ก าหนดส่งใช้คืนภายใน 10 
ปี ช าระเป็นปีที่ 2 งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,485,000.- บาท 
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     4. ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ธุรกิจพิจิตร ส าหรับจัดซื้อเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ก าหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี ช าระเป็นปีที่ 9 งวดที่ 9  
เป็นเงิน  5,049,500.- บาท 
     5. ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานธุรกิจ
พิจิตร ส าหรับก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  บริ เวณ                 
สวนรุกขชาติสาธารณะหนองนารี (พ้ืนที่โครงการ) ตามสัญญาเงินกู้
ประจ าลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ก าหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี 
ช าระเป็นปีที่ 9 งวดที่ 9 เป็นเงิน  7,353,000.- บาท 
     6. ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ ส าหรับโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี  2553 ก าหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี  ช าระเป็นปีที่  7           
งวดที่ 7 เป็นเงิน  8,320,000.- บาท      
     7.ช าระหนี ้เงินกู ้กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  (กสอ .) ส าหรับโครงการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ก าหนดส่งใช้
คืนภายใน 10 ปี ช าระเป็นปีที่ 2 งวดที่ 2 เป็นเงิน 3,177,800.- 
บาท 
     8.ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานธุรกิจ
พิจิตร ส าหรับโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อ าเภอวิเชียรบุรี ก าหนดส่ง
ใช ้ค ืน ภ า ย ใน  10 ป ี ช า ร ะ เป ็น ปี ที่  2  ง ว ด ที่  2 เป็ น เงิ น  
6,677,500.- บาท 
     บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ หลักการ 
     งบประมาณรายจ่าย ยอดรวมทั้งสิ้น 659,261,658 บาท แยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  
     1.ด้านบริหารงานทั่วไป รวมจ านวน 126,494,300 บาท 
แยกเป็น   
     1.1 แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 126,174,300 บาท  
     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 320,000 บาท 
     2.ด้านบริการชุมชนและสังคม รวมจ านวน 318,554,669 
บาท 
     แยกเป็น 
     2.1 แผนงานการศึกษา จ านวน 122,078,869 บาท  
     2.2 แผนงานสาธารณสุข จ านวน 132,332,800 บาท  
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 380,000 บาท  
     2.4 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 6,063,000 บาท  
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     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 
43,500,000 บาท  
     2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 
14,200,000 บาท  
     3.ด้านการเศรษฐกิจ รวมจ านวน 114,482,300 บาท 
     แยกเป็น 
     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 
105,939,300 บาท 
     3.2 แผนงานการเกษตร จ านวน 8,543,000 บาท  
     4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน รวมจ านวน 99,730,389 บาท 
     แผนงานงบกลาง จ านวน 99,730,389 บาท  
     เหตุผล 
     เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ .ศ.2560  
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านายกฯ ที่ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย สามารถสอบถามได้นะครับ หรือจะขอ
อภิปรายได้นะครับ ก่อนที่เราจะมีการขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้เชิญ
นะครับ......ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยที่จะสอบถามฝ่ายบริหาร 
ผมจะขออนุญาตขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ  
     “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอยกมือครับ... ” 
เป็นเอกฉันท์ นะครับ  

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  25  เสียง 

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  ไม่มี 

   
ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หลังจากที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติแล้ว จะส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ที่สภาได้แต่งตั้งไว้เมื่อการประชุมสภาฯ             
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 จ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 
     1. นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน ประธานกรรมการ 
     2. นายประภาส  รุ่งเจริญกิจ  กรรมการ 
     3. นางสาวจันทนา  วัฒนกิตานนท์  กรรมการ 
     4. นางสาวณิชาพัฒน์  นิลมุด กรรมการ    
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     5. นายสมคิด  รินนาศักดิ์  กรรมการ 
     6. นายดิลก  ประทุมทอง  กรรมการ 
     7. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย  กรรมการและเลขานุการ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
     ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาแปร
ญัตติ...เชิญท่านเกรียงศักดิ์ครับ  

   
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 

กระผม นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพชรบู รณ์  เขต 3 อ าเภอวิ เชียรบุ รี  ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ก าหนดระยะ
เสนอค าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผมขอเสนอให้ มี
การเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 
2559 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2559 ครับ  

   
ประธานที่ประชุม        ขอบคุณครับ...ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่...ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  
แห่งนี้นะครับ  
     “สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ตามที่ ส.อบจ.เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน เสนอ ยกมือครับ”เป็นเอกฉันท์
นะครับ 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  25  เสียง 

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  ไม่มี 

   
ประธานที่ประชุม       “ขอประกาศว่าก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เริ่มตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2559 ไปจนถึง
เวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2559” แจ้งสมาชิกสภาฯ 
ในที่ประชุมแห่งนี้รับทราบนะครับ  
     ระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบขยายเวลา
สมัยประชุมวิสามัญสภาฯ  
     สืบ เนื่ องจากที่ สภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด เพชรบูรณ์                 
ได้ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญสภาฯ ครั้ งที่  2 ประจ าปี                   
พ.ศ. 2559 มีก าหนด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559              
ถึงวันที่  18 กันยายน 2559 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ เพ่ือให้การพิจารณา 
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ร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่สอง วาระที่สาม แล้วเสร็จ จึงได้บรรจุญัตติขอ
ความเห็นชอบขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผมจะขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญต่อที่
ประชุมสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

   
เลขานุการสภาฯ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 36 
วรรคสาม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุม
วิสามัญให้มีก าหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียง           
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปอีกไม่เกินเจ็ดวัน ขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ครับ เชิญท่านประธานด าเนินการต่อไปครับ 

   
ประธานที่ประชุม       ดังนั้นเพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ แล้วเสร็จทันภายใน

ปีงบประมาณจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ขยายเวลาออกไปอีก 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 
2559 – 25 กันยายน 2559 ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้นะ
ครับ  “สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ
สภาฯ ออกไปอีก 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่  19 กันยายน 2559             
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2559 ยกมือด้วยครับ” เป็นเอกฉันท์ครับ 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  25  เสียง 

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  ไม่มี 

   
ประธานที่ประชุม       ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอต่อ

สภาฯ แห่งนี้เชิญได้นะครับ.....เชิญท่านสุภาวดี ครับ 
   
นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิก        

สภาฯ ทุกท่าน ดิฉันสุภาวดี  เพ็งธงชัย สมาชิกสภาองค์การริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 อ าเภอหล่มเก่า สืบเนื่องจากพายุที่ผ่านเข้า
มายังประเทศไทย เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ าเป็น
จ านวนมาก จึงเกิดภาวะน้ าท่วมขังสูงจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก น้ าที่ไหลมาจากจังหวัดเลยคือล าน้ าป่าสักและ            
ล าน้ าพุงไหลมาที่อ าเภอหล่มเก่าท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
เหตุเพราะเป็นต้นน้ า น้ าจึงไหลระบายไม่ทัน บ้านเรือนและพ้ืนที่
การเกษตรของราษฎรในพ้ืนที่ได้รับเสียหายเป็นจ านวนมาก 
 

/ดิฉันอยาก... 
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ดิฉันอยากขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัดได้เข้าช่วยเหลือราษฎรในส่วนของ            
ถุงยังชีพ สนับสนุนเครื่องจักรกล(รถแม็คโค) เพ่ือเตรียมขุดลอกสิ่ง
ปฏิกูลต่าง ๆ ที่อุดตันทางน้ าไหล  และสนับสนุนรถน้ าเพ่ือช่วยท า
ความสะอาดพ้ืนถนนชะล้างโคลนตมที่ติดค้างอยู่บนผิวถนน โดยให้น า
เครื่องจักรไปประจ าการไว้สาขาของ อบจ.เพชรบูรณ์ ที่โรงเรียน            
หล่มเก่าวิทยาคม เนื่องจากเกรงว่า อบต. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จะเข้า
ช่วยเหลือได้ไม่ทันเวลาในยามคับขัน ขอบคุณค่ะ  

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านสุภาวดีครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 

เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ...เชิญท่านสมภพครับ 
   
นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 

ผมนายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล สมาชิกสภาฯ เขต 2 อ าเภอ             
บึงสามพัน มีเรื่องจะฝากท่านนายกอัครเดช ทองใจสด ในระยะเวลา 
2 – 3 วันนี้ ผมได้ออกพบปะพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนมาและเรื่องนี้ได้รับการ้องเรียนมาเป็นเวลายาวนานแล้ว 
ตั้งแต่สมัยอดีต ส.อบจ.วสันต์ ทองมีแสง คือ ถนนสายวังพิกุล –           
ศรีมงคล ตอนนี้เกิดความเสียหายมากครับเกินกว่าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังพิกุลจะแก้ไขได้ ผมพยายามหาทางช่วยเหลือแก้ไขอยู่   
แต่ทุกครั้งที่ฝนตกถนนก็จะได้รับความเสียหายทุกครั้ง และถนนเส้นนี้
เป็นเส้นทางที่พ่ีน้องประชาชนต้องใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางในการ
สัญจร ถนนเสียหายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ที่ผ่านมาเคยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากอดีต ส.ส.สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์  เป็น
จ าน วน เงิน ป ระม าณ  1 0  ล้ าน บ าท แล ะ ได้ ป รั บ ป รุ งแก้ ไข                   
ไป เรียบร้อยแล้วประมาณ 5 กิ โล เมตร ยังเหลืออีกประมาณ                     
10 กิ โลเมตรที่ ยั งต้องการความช่วยเหลืออีกครับ  ผมขอฝาก                  
ท่านนายกอัครเดชไว้ ณ สภาฯ แห่งนี้ด้วย และเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา    
ผมได้ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้เดิน                
หาเสียงผ่านถนนเส้นนี้พบป้ายเขียนไว้ว่าเป็นท าไมสมาชิกสภาผู้แทนฯ  
เป็นท าไมนายก อบจ. เป็นท าไม ส.อบจ. เป็นท าไมนายก อบต. 
เป็นมา 4 ปีได้ขันใบเดียว ผมได้อ่านได้ฟังแล้วก็สะท้อนหัวใจครับ     
จึงขอฝากท่านนายกไว้ ณ ที่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านสมภพครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 

เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ...เชิญท่านสมคิดครับ 
   
นายสมคิด  รินนาศักดิ์        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสมคิด รินนาศักดิ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอ าเภอวังโป่ง 
 

/ขอกราบเรียน... 
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ขอกราบเรียนท่านายกฯ ผ่านสภาฯ แห่งนี้ในเรื่องของสะพานคลอง 
น้ าคันเดิมเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้จัดท า
ขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ใช้
สัญจรไปมากันนั้น ตอนนี้เกิดช ารุดเสียหานเป็นบางส่วนแล้ว และผม
ได้เสนอเรื่องไปทางกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
หลายครั้งแล้ว ช่วงนี้มีน้ าไหลผ่านเป็นปริมาณมาก และได้รับการ              
ร้องขอจากนายก อบต. ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ            
ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขได้หรือไม่ หากปล่อยไว้เกรงว่าจะเกิดความ
เสียหายเพ่ิมมากขึ้น การซ่อมแซมอาจจะท าให้ต้องใช้งบประมาณและ
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงเพ่ิมขึ้นอีก ดังนั้น หากมีงบประมาณเพียง
พอที่จะสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ได้ผมก็ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้บริหารมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณทา่นสมคิดครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 

เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ...เชิญท่านจันทนาครับ 
   
นางสาวจันทนา  วัฒนกิตานนท์        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ดิฉัน นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 อ าเภอหล่มสัก ขอกล่าวสนับสนุนท่าน          
ส.อบจ.สุภาวดี เพราะว่าเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นเช่นนี้ คือ น้ าที่ท่วม
ในเขตอ าเภอหล่มสักเมื่อวานนี้มีปริมาณที่สูงมาก บางชุมชนสูง               
ถึงขนาดมิดหลังคาเรือนเลยจริงๆ เท่าที่ เห็นคือได้มี หน่วยงาน                 
หลายภาคส่วนได้เข้าท าการช่วยเหลือราษฎรทันที ไม่วาจะเป็น                 
ส่วนท้องถิ่น หรือจังหวัด ทางทหารได้เข้าไปดูแล แต่ขาดอย่างเดียว
เลยค่ะ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ท าอย่างไรที่เราจะ
สามารถมีส่วนร่วมหรือมีมาตรการที่จะเข้าไปช่วยดูแลราษฎร                       
ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที คาดว่าจะมีพายุพัดผ่านเข้ามาอีก               
ก็จะมีน้ ามาสมทบอีกจะท าให้น้ าล้นเข้าพ้ืนที่เขตเทศบาลหล่มสักและ
พ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก คราวนี้ท่วมเสมอภาคเท่าเทียมกันเลยค่ะ                   
อยากฝากท่านนายกฯ ด้วยนะคะเรื่องมาตรการที่จะเข้าดูแลราษฎร  
ได้ทันเวลาค่ะ ขอบคุณค่ะ  

   
ประธานที่ประชุม  
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 
(นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์) 

      ขอบคุณท่านจันทนา ค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 
เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ...เชิญท่านจิราพร ค่ะ 

   
นางสาวจิราพร  เทืองน้อย       กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ดิฉันนางสาวจิราพร เทืองน้อย สมาชิกสภาฯ เขต 5 อ าเภอหล่มสัก 
ขอสนับสนุนความคิดของท่านสุภาวดีและท่านจันทนานะคะ เพราะใน
เขตพ้ืนที่ของดิฉันเองนั้นเขื่อนน้ าก้อซึ่งตอนนี้น้ าก าลังจะล้นสันเขื่อน
แล้ว ครั้งเมื่อปี 2544 พื้นที่ต าบลน้ าก้อและต าบลน้ าชุนได้รับ 

/ผลกระทบ... 
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ผลกระทบอย่างมากจากน้ าป่าไหลหลาก จึงขอสนับสนุนความคิดเห็น
ของท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งสองท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

   
ประธานที่ประชุม  
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 

      ขอบคุณท่านจิราพรค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 
เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ...เชิญท่านวรโชติ ค่ะ 

   
นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร       กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ที่ เคารพทุกท่าน ผมนายวรโชติ  สุคนธ์ขจร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 อ าเภอชนแดน ได้รับฟังเรื่องน้ าท่วมแล้วจิตใจ 
ห่อเหี่ยวครับ ปีนี้เขตอ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง เกิดน้ าท่วมสามรอบ
แล้วประชาชนในเขตพ้ืนที่เก็บข้าวของไม่ทัน ผมเห็นด้วยนะครับกับ
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอแนวทางความคิดเห็นการป้องกันเกี่ยวกับ
น้ าท่วม ผมขอฝากไปถึงท่านนายกฯ ให้เตรียมพร้อมในส่วนของการ
ซ่อมแซมถนนรวมทั้งการสนับสนุนถุงยังชีพ ข้าวของเครื่องอุปโภค 
บริโภคต่างๆ ที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน
ได้ ผมอยากให้ด าเนินการโดยเร่งด่วนเพราะว่าปีนี้เกิดภาวะน้ าท่วม
เยอะจริง ๆ ผมว่าบ่ายนี้เขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ น่าจะประสบกับ
ปัญหานี้นะครับตามด้วยอ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอ               
ศรีเทพ ต้องโดนแน่นอนครับ ส่วนของอ าเภอชนแดนและอ าเภอวังโป่ง
ไม่มีแม่น้ าแต่มีคลองใหญ่จ านวน 2 คลองด้วยกัน คือ คลองบุษบง             
ในเขตอ าเภอชนแดน คลองวังโป่งในเขตอ าเภอวังโป่ง ทั้งสองคลอง
ได้รับน้ าจากต าบลเขารังน้ าท่วมทุกทีประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความ
เดือดร้อน เป็นวงกว้าง ตั้ งแต่ต าบลชนแดนผ่านต าบลท่ าข้ าม                 
ต าบลดงขุย ต าบลบ้านกล้วย ต าบลตะกุดไรและน้ าสายนี้จะไหลไปที่
ต าบลวังงิ้วของอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน                  
ส่วนน้ าในเขตอ าเภอวังโป่งที่ไหลมาจากคลองวังโป่งจะท่วมต าบล              
ซับเปิบ ต าบลวังโป่ง ต าบลท้ายดง ต าบลวังศาล จากนั้นจะไหลไปท่วม
ที่อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตอนนี้ทางอ าเภอทับคล้อท่วมประมาณ 
2 วันแล้วจากนั้นก็ไหลไปอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร น้ าท่วมสาม
ครั้งที่ผ่านมาท าให้ถนนหนทางเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรามีเครื่องจักรในการ
ซ่อมแซมถนนอยู่ ซึ่งถนนที่เสียหายที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ทางหลวง
ชนบท แม้กระทั่งของกรมทางหลวงนั้น อาจได้รับการแก้ไขล่าช้า 
อยากฝากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งการรับมือน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่ต่างๆ 
ด้วยครับ และผมต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่สนับสนุนงบประมาณ
ในด้านอ่ืนๆ ในการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่อง
ของห้องสมุดฯ ตอนนี้ก าลังก่อสร้างข้ึนในเขตต าบลดงขุย  

/อ าเภอ... 
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อ าเภอชนแดน ผมได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับ
ทราบทุกคนตื่นเต้นกันมาก ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับ
การศึกษา    แล้วเราก็ประสบความส าเร็จในเรื่องการศึกษาที่เรา
ส่งเสริมในหลายเรื่อง ท่านนายกฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
อนาคตของชาติโดยเฉพาะเด็กเยาวชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ขาด
โอกาสในด้านนี้ ท่านนายกฯ ใส่ใจอยากให้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับ
เขตพ้ืนที่ห่างไกลท าให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่รู้สึก
ตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้   
ทุกคนได้ฝากขอบคุณท่านายกฯ มาด้วยครับ ขอบคุณครับ   

   
ประธานที่ประชุม  
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 

      ขอบคุณท่านวรโชติค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 
เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ...เชิญท่านนิภา ค่ะ 

   
นางนิภา  เจนจบธรรม        กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ดิฉันนางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาฯ เขต 2 อ าเภอหนองไผ่               
ตามที่ท่านจันทนาได้กล่าวไว้เรื่องของการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ า
ท่วมนั้นทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก           
น้ าท่วมแล้วคงเหลือเพียงแต่ อบจ. เรายังไม่มีอะไรเลย อยากให้ท่าน
นายกฯ ดูแลทุกเขตนะคะเพราะตอนนี้น้ าท่วมอ าเภอหล่มสักแล้ว
ต่อไปต้องท่วมอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์แน่นอน และอีกสามวันคงถึง
อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ ส่วนไหนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะเข้าด าเนินการช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้  ให้สมาชิกฯ ได้ เข้าไปในเข้าพ้ืนที่พบปะช่วยเหลือ
ประชาชนได้ก็อยากให้รีบด าเนินการเลยนะคะ เนื่องจากโครงการ               
ทุกโครงการที่ท่านนายกฯ ท ามาตลอดถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของเด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนของ อสม.               
ทุกอย่างครอบคลุมไปหมด ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ที่มีวิสัยทัศน์           
อันกว้างไกล ขอบคุณค่ะ  

   
ประธานที่ประชุม  
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 

      ขอบคุณท่านนิภา ค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ 
เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ...เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

   
นายก อบจ.เพชรบูรณ์       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ครับ เป็นเรื่องที่ทุกท่านมีแนวคิดคล้ายๆ กันที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับพ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ครับ ผมขอตอบทุกท่านไปพร้อมๆ กันในเรื่อง
ของการเกิดอุทกภัยนะครับ เริ่มที่อ าเภอหล่มเก่าตอนนี้เครื่องจักรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนหนึ่งได้ประจ าอยู่ที่นั้นแล้วตั้งแต่เข้า
พ้ืนที่ภูทับเบิกที่อ าเภอหล่มเก่าครับ โดยท่านนายอ าเภอหล่มเก่า                  
เป็นผู้ประสานงาน ส่วนอ าเภอหล่มสักตอนนี้เราได้จัดรถสุขา 

/ไปประจ า... 
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ไปประจ าที่ โรงพยาบาลอ าเภอหล่มสัก เนื่อ งจากเกิดน้ าท่วมขัง
ชาวบ้านไม่มีห้องน้ าใช้นี่คือได้แก้ปัญหาไปเบื้องต้นก่อนครับ ส่วนเรื่อง
ถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาน้ าท่วมนั้น
ผมได้หารือไปยังท้องถิ่นจังหวัดแล้วในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือ
ขณะนี้เราจะเห็นได้จาก อบต. แต่ละแห่งได้ออกมาแก้ไขปัญหาแล้ว 
หากเราเข้าไปช่วยเค้าอีกจะเกิดการซ้ าซ้อนซึ่งจะเป็นปัญหาส าหรับ 
อบจ. ขณะนี้จังหวัดก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติเราจะ
เข้าช่วยเหลือนั้นค่อนข้างยาก จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบไว้เป็นเบื้องต้นแบบนี้นะครับ เราให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลท าหนังสือขอความอนุเคราะห์หรือแฟกซ์มายังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของเราให้ขอมาในส่วนข้าวของเครื่องใช้ ถุงยังชีพ ระบุว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้งบประมาณในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเต็มที่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอ  จึงขอสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ิม เราต้องออกแนวทางอย่างนี้ครับให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ช่วยประสานด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอ
หล่มสัก ต่อมาก็น่าจะเป็นอ าเภอเมือง หากฝนตกเพ่ิมน้ าก็จะไปถึง
อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ 
ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบกัน ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ถือ
แนวทางปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ท่านสมาชิกฯ ไปประสานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เลยนะครับ ให้ท าหนังสือ
ขอมาในภาพรวมเราจะได้จัดเตรียมให้เพ่ือสมาชิกสภาฯ จะได้ออกไป
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้ครับ เรื่องเครื่องจักรทาง
อ าเภอหล่มเก่านั้นผมจะประสานทางอ าเภอเรียบร้อยแล้วและจัดส่ง     
รถน้ าไปประจ าไว้  เนื่องจากเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มเก่าถ้าฝนไม่ตกซ้ าจะ
พบปัญหาในเรื่องของการท าความสะอาด เพราะเป็นเขตที่ได้รับ
ผลกระทบมากในครั้งนี้ รถน้ าของเราจะช่วยในเรื่องของการท าความ
สะอาดพ้ืนถนน พ้ืนบ้าน พ้ืนอาคารสถานที่ต่าง ๆ รถน้ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อาจจะไม่เพียงพอ ผมจะประสานไปยัง
อ าเภอโดยจะส่งไปพรุ่งนี้เลยครับ ส่วนแนวทางเตรียมความพร้อมใน
การซ่อมแซมถนนของท่านวรโชติที่ได้ขอมานั้น ทุกๆ อ าเภอที่มีพ้ืนที่
ติดกับแม่น้ าน่าจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันครับ เรื่องเครื่องจักรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราพร้อมครับ แต่ในการซ่อมแซมถนนนั้น
ผมอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่นั้นเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่ได้รับความเดือดร้อนถนนขาด
พังเสียหายก็ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นใช้งบประมาณในการ
จัดหาวัสดุที่จะซ่อมแซมมาลงในพ้ืนที่แล้วเราจะสนับสนุนในส่วนของ
เครื่องจักรที่จะน าเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมครับ เพ่ือให้ถนนสามารถ
กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม ดูสวยงาม สะอาด เรียบร้อย เนื่องจากถนน 
 

/อาจจะเป็น... 
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อาจจะเป็นสายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ไม่ได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ. แต่ถ้าเป็นของเราเองก็สามารถเข้าไปด าเนินการ
ซ่อมแซมได้ทันที ส่วนเรื่องสะพานคลองน้ าคันในเขตอ าเภอวังโป่ง   
ฝากให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบพร้อมหาแนวทางการแก้ไขและ
ซ่อมแซมแล้วแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย ส่วนท่านสมภพเขตอ าเภอ             
บึงสามพันถนนสายวังพิกุล – ศรีมงคล ถนนสายนี้มีระยะทางยาวและ
ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะ ขอน าเรียนว่าต้องใช้งบประมาณ    
ในการซ่อมแซมค่อนข้างมาก  และไม่ใช่ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้อีกครั้ง  อาจจะต้องใช้งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่จะท าได้  จะเป็นงบประมาณ
ในปี พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข ช่วยเหลือแบ่งเบาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านได้บ้าง เพราะเราก็ไม่สามารถน างบประมาณไป
ด าเนินการซ่อมแซมได้ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

   
ประธานที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 

      ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะมีเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยอีก
หรือไม่คะ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ ค่ะ 

   
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพผมนายเกรียงศักดิ์                

พิชิตกวิน สมาชิกฯ จากอ าเภอวิเชียรบุรี ตามที่สภาฯ ได้ก าหนดให้มี
แปรญัตติตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2559              
ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2559 ไปแล้วนั้น ผมใน
ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแปรญัตติขอให้ยื่นค าแปรญัตติตามก าหนดเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ 
และขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมในวันที่ 20 กันยายน 
2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จครับ 
ขอบคุณครับ 

   
ประธานที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 

      ขอบคุณท่านเกรียงศักดิ์นะคะ มีเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ท่านใด                
จะพูดคุยอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ               
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พร้อมทั้งผู้อ านวยการทุกกองข้าราชการ 
สื่อมวลชนและข้าราชการต ารวจที่ได้มาดูแล ส าหรับการประชุมวันนี้ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุมค่ะ 

   

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.   

ผู้รับรองรายงานการประชุม    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

    (นายวรโชต ิ สุคนธ์ขจร)                                   (นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์) 
         ประธานสภาฯ                                                เลขานุการสภาฯ 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การ               
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน  2559  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 
               (น.ส.อภิรดี  พรพฤฒิพันธุ์) 
 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายช านาญ มีวันเนือง) 

 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์) 
 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายสมพงษ์  มาลากรณ์) 
 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล) 
 
     ลงชื่อ  ว่าที่ร้อยตรี    กรรมการ 
                         (ชัชวาลย์  รักหาญ) 

 
     ลงชื่อ     เลขานุการ/กรรมการ 
                 (น.ส.ณิชาพัฒน์  นิลมุด) 

 
 

 


